

Số: /BC-PLĐTBXH

Phong Thỏ, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả triển khai Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2011 của Bộ Lao động – TB&XH về ban hành tiêu chí Ngôi nhà an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em huyện Phong Thỏ giai đoạn 2011-2022

Thực hiện Công văn số 1059/SLĐTBXH-PCTNXH-BVTE, ngày 28/6/2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2011 của Bộ Lao động – TB&XH, phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phong Thỏ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – TB&XH với những nội dung sau:

I. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRẺ EM NĂM 2022.

1. Tình hình trẻ em

Phong Thỏ là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Bắc của tỉnh Lai Châu, có diện tích tự nhiên là 102.924,5 ha, có 97,229 km đường Biên giới tiếp giáp với huyện Kim Bình tỉnh Vân Nam Trung Quốc, Huyện có 17 xã, thị trấn, trong đó có 12 xã biên giới. Dân số toàn huyện là 83.433 người, trong đó số trẻ em toàn huyện là 28.813 trẻ, chiếm 35% dân số (trẻ em nam 15.900 trẻ = 55,18%; trẻ em nữ 12.913 trẻ = 44,82%); trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 184 trẻ.

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện những năm qua tiếp tục phát triển, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, tác động tích cực đến công tác trẻ em. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp Ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện về công tác trẻ em được củng cố. Huyện đã tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan đến tình hình triển khai Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chí Ngôi nhà an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em.

2. Thực trạng tai nạn thương tích trẻ em năm 2022

Tình hình tai nạn thương tích trẻ em đã và đang trở thành mối quan tâm lớn của các cấp, các ngành và cộng đồng, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ thương tật, tử vong ở trẻ em. Theo số liệu thống kê năm 2022, toàn huyện đã có 147 trẻ em bị tai nạn thương tích (*biểu hiện các loại thương tích ở trẻ gồm: tai nạn giao thông 04 trẻ; ngã 12 trẻ; bỏng/cháy 05 trẻ; ngộ độc 08 trẻ; cắt, đâm 28 trẻ; ngạt thở, hóc nghẹn 34 trẻ; súc vật, côn trùng cắn/đốt 51 trẻ; bạo lực 05 trẻ*). *Đuối nước 09 trẻ*. Tổng số trẻ em bị tai nạn

thương tích và tử vong do đuối nước chiếm 54,14%. So với những năm trước đây, số trẻ em bị tử vong do đuối nước đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, tình trạng trẻ bị tử vong do đuối nước vẫn còn tồn tại.

Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức và hiểu biết chung về tai nạn thương tích ở trẻ em còn hạn chế; việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước chưa được sâu rộng, thường xuyên; trẻ em thiếu sự quan tâm, giám sát của người lớn trong những hoạt động sinh hoạt, vui chơi, giải trí..., đặc điểm địa hình, môi trường sống cùng với điều kiện đời sống kinh tế khó khăn cũng là một trong những yếu tố tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tích ở trẻ em.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGÔI NHÀ AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRẺ EM (2011-2022)

1. Tình hình ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

Thực hiện Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chí ngôi nhà an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, Phòng đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 707/KH-UBND ngày 28/4/2020 về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Phong Thổ giai đoạn 2020-2025; Công văn Số 802/UBND-LĐTBXH, ngày 19/4/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; Công văn Số 244/UBND-LĐTBXH, ngày 17/2/2023 về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị huyện; UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em của đơn vị.

2. Công tác truyền thông, tập huấn

Giai đoạn 2011-2022, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các phòng, ban có liên quan; UBND các xã, thị trấn tuyên truyền phòng, ngừa tai nạn đuối nước trẻ em bằng băng rôn, các tin bài phóng sự về phòng ngừa tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đã phát và đưa 115 tin, bài về phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em cấp huyện; hệ thống đài truyền thanh cấp xã trung bình mỗi năm đưa từ 07-10 tin, bài, xây dựng các ấn phẩm băng, đĩa tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước cho trẻ em nhằm đưa thông tin sâu rộng đến tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, sự hiểu biết về phòng tránh các loại tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em.

Huyện đoàn đã tổ chức hơn 96 lượt hoạt động truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em với hơn 17.000 lượt người tham gia

Hội Chữ thập đỏ huyện đã tổ chức hơn 16 lớp tập huấn về phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, sơ cấp cứu ban đầu cho hơn 15.000 lượt người tham gia.

Đưa vào chương trình giảng dạy, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh, tổ chức tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em lồng ghép trong các chương trình ngoại khóa, lồng ghép xây dựng “Trường học an toàn” với “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.....100% giáo viên và học sinh từ cấp THPT, THCS, Tiểu học đến giáo dục mầm non đều được thông tin về kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Ngoài ra, nhiều trường còn tuyên truyền đến các bậc phụ huynh nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho các bậc cha, mẹ trong việc phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em cho con em mình, đồng thời nâng cao kỹ năng tự bảo vệ trong phòng ngừa các nguy cơ tai nạn, thương tích gây ra trong học sinh.

Hàng năm, chỉ đạo hướng dẫn tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em lồng ghép triển khai với ngày sức khỏe thế giới 07/4; Tháng An toàn vệ sinh lao động; Tháng hành động Vì trẻ em; tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng và an toàn tại khu dân cư.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về sự cần thiết như bơi, phương pháp sơ cấp cứu đuối nước và đặc biệt là phương pháp phòng tránh tai nạn trên sông nước.

3. Các hoạt động loại bỏ nguy cơ gây tai nạn thương tích trẻ em tại gia đình

Ngôi nhà là nơi an toàn cho trẻ sinh sống, nhưng cũng có thể xảy ra nhiều rủi ro gây thương tích cho trẻ nếu không được kiểm soát tốt. Các bậc cha mẹ cần có sự cẩn trọng trong quá trình chăm nom trẻ. Bởi tai nạn gây thương tích có thể xảy ra bất cứ khi nào nếu người lớn lơ là bất cẩn. Tai nạn thương tích ở trẻ em là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong, để lại di chứng tàn tật suốt đời cho trẻ. Phần lớn các trường hợp tai nạn thương tích trẻ em xảy ra là do sự bất cẩn của người lớn. Với bản tính thường hiếu động, thích tò mò, nghịch ngợm và chưa có kiến thức, kỹ năng, phòng tránh nên trẻ em rất dễ bị tai nạn thương tích. Nếu người lớn bất cẩn trong quá trình chăm nom trẻ thì dù ở môi trường nào trẻ vẫn có thể gặp những nguy cơ xảy ra tai nạn như: bỏng nước sôi, nuốt phải dị vật, bị điện giật do cho tay vào ổ điện, ngã cầu thang...

Việc xây dựng ngôi nhà an toàn mang lại nhiều lợi ích như: Giúp các bậc cha mẹ và những người chăm sóc trẻ nhận biết được các mối hiểm họa xung quanh và trong nhà có thể gây tai nạn thương tích cho trẻ. Giảm đến mức thấp nhất các loại tai nạn thương tích ở trẻ em tại gia đình và cộng đồng do các nguyên nhân trong sinh hoạt hàng ngày gây ra, đây được xem là tiêu chí gắn liền với tiêu chí xây dựng nông thôn mới nên được nhiều địa phương và nhân dân tích cực tham gia. Bên cạnh đó, các bản, khu phố tổ chức họp định kỳ hàng tháng, theo chuyên đề, trực tiếp truyền thông tư vấn tại cộng đồng để hướng dẫn người dân biết cách xây dựng cho ngôi nhà an toàn cho con em mình như: Làm hàng rào, cử người lớn trông coi trẻ thường xuyên, các vật dụng về điện, vật sắc,

nhọn, thuốc trừ sâu, nước sôi, bếp lửa... phải để nơi an toàn, xa tầm tay, tầm với của trẻ.

4. Công tác phối hợp liên ngành kiểm tra giám sát

Trên cơ sở chỉ đạo và hướng dẫn của các cơ quan cấp trên. Hằng năm, hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác kiểm tra, theo dõi cập nhật thông tin và báo cáo về phòng, chống tai nạn thương tích được các địa phương thực hiện thường xuyên và theo định kỳ đã giúp cho tuyến huyện báo cáo kịp thời với các cơ quan cấp trên.

Các cơ quan liên quan chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai theo lĩnh vực ngành, liên ngành. Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, tránh tai nạn thương tích của người dân nói chung và phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em nói riêng, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai cộng đồng an toàn, Trường học an toàn, Ngôi nhà an toàn, hướng dẫn an toàn giao thông đường thủy, đường bộ....

5. Kết quả đánh giá tiêu chí Ngôi nhà an toàn

Việc xây dựng mô hình "Ngôi nhà an toàn" cho trẻ em giúp cha mẹ và những người chăm sóc trẻ nhận biết được các mối nguy hại xung quanh nhà và trong nhà có thể gây tai nạn thương tích cho trẻ. Từ đó, giúp loại bỏ những hiểm họa cho trẻ; giảm đến mức thấp nhất tai nạn thương tích trẻ em.

Xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình "Ngôi nhà an toàn" cho trẻ em, UBND huyện đã ban hành văn bản để triển khai thực hiện, tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên địa bàn huyện các tiêu chí của Ngôi nhà an toàn gồm: đảm bảo an toàn xung quanh ngôi nhà; đảm bảo an toàn các phòng trong ngôi nhà; đảm bảo an toàn về điện; đảm bảo an toàn cầu thang và lan can; đảm bảo an toàn các đồ dùng trong gia đình.

Do nguồn lực của địa phương còn hạn chế giai đoạn 2011-2022, huyện chưa áp dụng được mô hình ngôi nhà an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

III. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI

Một số cấp Ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm nhiều đến công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, sâu rộng đến cộng đồng dân cư các bản, khu phố, hộ dân.

Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em còn hạn chế. Cán bộ phụ trách công tác trẻ em cấp xã, cộng tác viên cấp bản, khu phố còn thiếu nhiều kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em cũng như nắm bắt, phát hiện để báo cáo và đề xuất giải quyết chưa kịp thời.

Việc thu thập thông tin, báo cáo số liệu thống kê tai nạn thương tích trẻ em còn nhiều bất cập, chưa phản ánh chính xác, chưa phát huy hiệu quả.

Kinh phí dành cho hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích nói chung và phòng, chống đuối nước cho trẻ em nói riêng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác xã hội hóa các hoạt động về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em còn hạn chế.

Công tác phối hợp kiểm tra liên ngành về phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em thiếu sự đồng bộ, chưa chặt chẽ, kịp thời; còn thiếu một số các quy định cụ thể của pháp luật đối với việc xử phạt khi gây tai nạn đuối nước trẻ em.

Thiếu điểm vui chơi, các hình thức sinh hoạt giải trí lành mạnh để thu hút trẻ em tại các địa phương, các trẻ thường có xu hướng chọn những quán internet hoặc thường rủ nhau đi tắm sông, suối, ao, hồ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn rủi ro.

Chưa có mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em được áp dụng, triển khai ở địa phương.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Hàng năm, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ LĐTBXH cấp huyện, xã và cộng tác viên thôn, bản, tổ dân phố để nâng cao công tác phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em.

2. Quan tâm, đầu tư, tăng cường nguồn lực hỗ trợ để thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác trẻ em, trong đó có nội dung về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trong thời gian tới.

3. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí để xây dựng bể bơi nhân tạo cho các xã, thị trấn chưa có bể bơi giúp trẻ em tập bơi để phòng chống đuối nước.

4. Đề nghị đưa môn bơi lội vào môn học bắt buộc để trẻ em có kỹ năng bơi lội nhằm phòng ngừa tai nạn đuối nước.

5. Triển khai thí điểm mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em hoạt động hiệu quả ở một số địa phương trên địa bàn huyện, từ đó nhân rộng ra các địa phương khác.

Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2011 của Bộ Lao động – TB&XH về ban hành tiêu chí ngôi nhà an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2011-2022 trên địa bàn huyện của Phòng Lao động – TB&XH huyện Phong Thổ./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động TB&XH tỉnh Lai Châu;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Lò Văn Miên

